

# PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA CHỦ TỊCH

**Kính thưa: Thứ trưởng Vũ Văn Tám**

**Kính thưa Quý vị đại biểu, các vị khách quý và các đồng nghiệp kính mến!**

Bước vào năm 2016, đặc biệt là khoảng thời gian của quý 1/2016, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn và thách thức lớn. Tuy nhiên, từ quý 2/2016 với sự nỗ lực vượt bậc, chúng ta đã vượt qua những thách thức khắc nghiệt, vượt qua được những khó khăn chung của nền kinh tế đất nước để đưa xuất khẩu thủy sản khởi sắc trở lại và bắt đầu tăng tốc với kim ngạch đạt 600 triệu đô la mỗi tháng. Với sự tăng tốc liên tục và bền vững nên đến cuối năm 2016 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt được 7,053 tỷ USD – Tức là: Tăng 7,4 % so với năm 2015, đóng góp hơn 22 % trong kim ngạch XK của ngành Nông – Lâm- Thủy sản. Trong đó, giá trị XK tôm đạt 3,1 tỷ đô la, tăng 7%; Cá tra đạt trên 1,6 tỷ đô la, tăng 6,6% ; Cá ngừ đạt trên 500 triệu đô la tăng 9 % so với năm 2015.

**Kính thưa quý vị đại biểu,**

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, nền kinh tế đất nước đang trong quá trình cơ cấu lại, những thách thức của các thị trường xuất khẩu ngày càng gia tăng, tình hình thị trường tiêu thụ chưa thật sự hồi phục do kinh tế thế giới suy thoái thì với kết quả kim ngạch XKTS đạt 7,053 tỷ USD là một thành tựu rất to lớn. Kết quả này đã ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu liên tục, sự đổi mới, sáng tạo không ngừng của toàn thể nông ngư dân, của cán bộ công nhân viên toàn ngành thủy sản Việt nam năm 2016.

Để tri ân sự đóng góp của toàn thể quý vị, đồng thời cũng để cảm ơn sự quan tâm sát sao của Chính Phủ đối với các kháng nghị của cộng đồng doanh nghiệp đã tích cực chỉ đạo cải cách các thủ tục hành chính, giải quyết các vấn đề tồn đọng, khai thông hoạt động xuất khẩu thủy sản; Hôm nay Hiệp hội Chế biến và XKTSVN trân trọng tổ chức hội nghị tổng kết XKTS Việt Nam năm 2016.

Thay mặt Ban chấp hành Hiệp hội chế biến XKTS Việt Nam tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị.

Nhân dịp năm mới, xin kính chúc Quý vị đại biểu, các vị khách quý và các đồng nghiệp lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!